

Số: 26/VHTT

Đồng Hỷ, ngày 09 tháng 3 năm 2020

V/v cấp phát khẩu trang tuyên truyền phòng,
chống dịch bệnh Covid -19

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ngày 02/03/2020 trên chương trình chuyển động 24h (*trưa và tối*) của Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh việc cấp phát khẩu trang tại tỉnh Thái Nguyên, đã làm cho người xem hiểu sai về việc thực hiện chính sách của tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về chủ trương chính sách hỗ trợ cấp, phát khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, tuyên truyền để nhân dân hiểu được chính sách hỗ trợ cấp, phát khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch bệnh là chủ trương đúng đắn của tỉnh, tránh gây bức xúc trong dư luận và các cơ quan báo chí khác lợi dụng khai thác thông tin theo hướng không tích cực.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận với chủ trương của tỉnh và phương án cấp phát khẩu trang miễn phí của tỉnh tại địa phương.

(Gửi kèm theo bài “Cần hiểu đúng về chính sách hỗ trợ khẩu trang” của Báo Thái Nguyên để tham khảo)

Nhận được công văn này, đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- LĐ UBND huyện;
- Lưu: VHTT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Phương Thảo

Cần hiểu đúng về chính sách hỗ trợ cấp phát khẩu trang

Cập nhật ngày: 21/02/2020 08:38



Cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ). Ảnh: T.L

Những ngày gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh thắc mắc về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cấp phát khẩu trang để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Theo đó, người dân ở T.P Thái Nguyên được cấp phát 2 chiếc khẩu trang/người, còn tại các địa phương khác, có nơi mỗi gia đình chỉ được 2 chiếc, có nơi mỗi gia đình được 1 chiếc, có gia đình lại không được nhận khẩu trang... Phó trưởng Ban Bảo Thái Nguyên đã làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ những thắc mắc của người dân.

Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh và UBND T.P Thái Nguyên đã đặt mua tổng cộng 1,5 triệu chiếc khẩu trang bằng vải nano kháng khuẩn do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sản xuất. Trong đó, riêng T.P Thái Nguyên chủ động trích 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để mua 1 triệu chiếc khẩu trang cấp phát cho người dân. Các địa phương còn lại, gồm: Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, T.X Phổ Yên và T.P Sông Công được UBND tỉnh hỗ trợ tổng cộng 500 nghìn chiếc khẩu trang để cấp phát cho học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác.

Sở dĩ T.P Thái Nguyên phải đặt mua 1 triệu chiếc khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch là do T.P Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư với trên 450 nghìn người (chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh); đồng thời, là địa bàn có nhiều học sinh, sinh viên, công nhân ngoại tỉnh và người nước ngoài đến học tập, làm việc nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Với 1 triệu chiếc khẩu trang đặt mua, UBND T.P Thái Nguyên đã quyết định cấp phát miễn phí cho mỗi nhân khẩu đang sinh sống trên địa bàn Thành phố 2 chiếc; số còn lại được cấp phát cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch.

Đối với 8 huyện, thành, thị còn lại, UBND tỉnh đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở Y tế) phân bổ 500 nghìn chiếc khẩu trang cho các địa phương. Do số lượng khẩu trang không đủ đáp ứng cho tất cả người dân của 8 huyện, thành, thị còn lại (tổng dân số của 8 huyện, thành thị là 946.348 người trong khi chỉ có 500 nghìn chiếc khẩu trang) nên UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng phương án cấp phát và sử dụng khẩu trang hợp lý. Trong đó, ưu tiên cấp phát miễn phí cho học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến ngày 13-2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ 500 nghìn chiếc khẩu trang cho các địa phương căn cứ theo tình hình thực tế và tỷ lệ dân số. Trao đổi với chúng tôi, ông

Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Trên cơ sở số lượng khẩu trang được phân bổ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID19 các địa phương xây dựng phương án cấp phát, sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tế. Do mỗi địa phương có một phương án khác nhau nên việc cấp phát thực hiện không giống nhau. Ví dụ như huyện Phú Bình dân số có 156.804 người nhưng số lượng khẩu trang được tỉnh phân bổ chỉ có 82.850 chiếc nên huyện quyết định cấp phát cho mỗi hộ gia đình 2 chiếc không phân biệt số lượng nhân khẩu. Huyện Định Hóa có 89.288 người được phân bổ 47.200 chiếc nên huyện đã xây dựng phương án cấp phát ưu tiên cho học sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi... Đối với huyện Đại Từ, ngoài 90.700 chiếc khẩu trang được tỉnh phân bổ, huyện còn trích ngân sách trên 1 tỷ đồng để mua thêm 128.000 chiếc cấp phát cho người dân, đảm bảo mỗi người được 1 chiếc... Trong quá trình thực hiện hỗ trợ cấp phát khẩu trang, các địa phương chưa giải thích rõ cho người dân hiểu nên dẫn đến tình trạng người dân còn thắc mắc.

Cũng theo ông Trường, người dân cần hiểu rõ, việc cấp phát khẩu trang của tỉnh chỉ mang tính chất hỗ trợ, người dân nên chủ động tự trang bị thêm cho mình phương tiện cũng như kiến thức để phòng chống dịch COVID-19. Việc sử dụng khẩu trang là rất quan trọng, tuy nhiên, người dân không nên quá "lạm dụng" mà phải sử dụng "đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách".

Liên quan đến vấn đề này, đồng chí Kiều Thị Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình cho biết: Hiện nay, 100% hộ gia đình trên địa bàn đã nhận đủ 2 chiếc khẩu trang theo phương án cấp phát của huyện. Qua kiểm tra, trên địa bàn huyện không có việc cán bộ địa phương "ăn bớt khẩu trang" của người dân như một số thông tin trên mạng xã hội. Việc UBND tỉnh và T.P Thái Nguyên trích ngân sách mua 1,5 triệu chiếc khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 là chủ trương đúng đắn, theo phương châm chỉ đạo của Trung ương về "4 tại chỗ" trong công tác phòng chống dịch (kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ; dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ tại chỗ).

Việc làm kịp thời này cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với sức khỏe của người dân và được dư luận trong tỉnh cũng như cả nước đánh giá cao. Tuy nhiên, do tình hình thực tế và điều kiện ngân sách của các địa phương khác nhau nên chính sách hỗ trợ, cấp phát khẩu trang ở các địa phương thực hiện không giống nhau. Mặt khác, tại các địa phương, việc cấp phát khẩu trang cũng cần được ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như: học sinh, sinh viên, người cao tuổi, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống dịch... do đó, một số địa phương sẽ không đủ khẩu trang để cấp phát cho tất cả người dân.

Trước những dư luận không đúng về việc hỗ trợ cấp phát khẩu trang tại các địa phương, thiết nghĩ, thời gian tới, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và nắm rõ chủ trương, chính sách của tỉnh.

Nguyễn Ngọc

